

NGHỊ QUYẾT

Về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HOÀ AN
KHOÁ XVIII - KỲ HỌP THỨ 2**

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Hoà An về việc đề nghị phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011;

Sau khi nghe báo cáo của hai Ban Hội đồng nhân dân và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện nhất trí thông qua báo cáo đánh giá của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011. Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh một số vấn đề sau:

I. VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011:

Kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm 2011 diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Giá các hàng hóa chủ yếu trên thị trường thế giới biến động theo chiều hướng tăng. Một số nền kinh tế lớn mặc dù vừa phục hồi sau khủng hoảng tài chính toàn cầu nhưng đang tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro và bất ổn. Ở trong nước, lạm phát tăng cao, thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh vẫn xảy ra trên cây trồng, vật nuôi. Những yếu tố bất lợi trên đã tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh và gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống dân cư.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo tập trung của Huyện uỷ, sự giám sát của Hội đồng nhân dân, sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân đã triển khai kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết quan trọng của Đảng, Nhà nước và của cấp trên; thêm vào đó là sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành và của nhân dân các dân tộc trong huyện, kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2011 đã đạt được những thành tích đáng kể, đời sống của nhân dân tiếp tục được ổn định và nâng cao; văn hoá xã hội đạt được những thành tích đáng mừng, an sinh xã hội được chú trọng, công tác cải cách hành chính được quan tâm. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2011

1. Nhiệm vụ tổng quát

1.1. Phân đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2011, đảm bảo đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Huy động và thu hút mạnh hơn các nguồn vốn đầu tư phát triển, tăng hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước.

1.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục đổi mới các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; thực hiện tốt các mục tiêu xoá đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân. Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, chú trọng công tác bảo vệ môi trường; tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

2. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể

2.1. Sản xuất nông nghiệp - phát triển nông thôn

Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, duy tu sửa chữa công trình thuỷ lợi nhằm chủ động phòng, chống khô hạn, lũ lụt, đảm bảo tưới tiêu; cấp phát vật liệu xây dựng thuỷ lợi nhỏ đối với xã có dự án. Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện các mô hình dự án về sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi. Làm tốt công tác phòng, chống cháy rừng, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi buôn bán vận chuyển lâm sản trái phép. Tổ chức mở các lớp tập huấn chuyên giao khoa học công nghệ. Tiêm phòng vắc xin, khử trùng tiêu độc chuồng trại và bãi chăn thả tập trung cho gia súc gia cầm, giám sát chặt chẽ việc giết mổ và vận chuyển gia súc, gia cầm trên địa bàn. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ đông xuân 2011 - 2012.

2.2. Tài nguyên - Môi trường:

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với các cơ sở khai thác, chế biến tài nguyên. Xử lý nghiêm các vi phạm về công tác bảo vệ tài nguyên - môi trường. Tập trung giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai, các vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách đền bù bồi thường giải phóng mặt bằng, các vụ tranh chấp đất đai còn tồn, mới phát sinh. Khảo sát xây dựng khung giá đất năm 2012.

2.3. Công thương và xây dựng cơ bản

Làm tốt công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thực hiện khuyến công, từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực công thương. Đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Đôn đốc các đơn vị tư vấn lập dự án sớm hoàn thành bàn giao hồ sơ các công trình giai đoạn chuẩn bị đầu tư; đẩy nhanh tiến độ xây lắp, nghiệm thu công trình hoàn thành khối lượng; thực hiện duy tu bảo dưỡng đường giao thông nông thôn, công trình xây dựng cơ bản cơ sở hạ tầng

2.4. Tài chính - Kế hoạch

Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền để người dân nắm và hiểu được Luật Ngân sách, thực hiện công khai dân chủ các chế độ tài chính. Tăng cường đôn đốc thu dứt điểm các khoản, sắc thuế, phân đấu thu đúng, đủ và vượt chỉ tiêu kế hoạch, chú trọng các nguồn thu tiềm năng; hoàn chỉnh sổ sách quyết toán năm 2011; thực hiện điều hành dự toán giao chỉ tiêu thu, chi ngân sách Nhà

nước năm 2012 cho các đơn vị dự toán, đơn vị hạch toán có thu. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh.

2.5. Công tác Dân tộc

Quản triệt nội dung chương trình chính sách Dân tộc cho cán bộ Đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ về mục tiêu nhiệm vụ, trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân đối với chương trình 135. Rà soát phát hiện và đề nghị điều chỉnh những điểm chông chéo trong quá trình triển khai thực hiện. Kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, xử lý kịp thời các vi phạm, đảm bảo sử dụng hiệu quả đồng vốn của chương trình, tránh gây thất thoát lãng phí.

2.6. Văn hoá, thông tin

Tiếp tục tuyên truyền cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, làm tốt công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hoá, thể dục, thể thao. Kiểm tra đánh giá chất lượng hoạt động nhằm xây dựng kế hoạch nhân rộng mô hình điểm về phòng chống bạo lực gia đình tại xã Bình Long. Đảm bảo thời lượng truyền thanh, truyền hình. Tổ chức bình xét các danh hiệu văn hoá; chỉ đạo các đơn vị địa phương tổ chức vui đón tết 2012.

2.7. Y tế

Nắm chắc tình hình địa bàn, phát hiện kịp thời dịch bệnh để có biện pháp phòng trừ khắc phục. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh từng tuyến, thực hiện tốt chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo, đối tượng chính sách vùng sâu, vùng xa; tổ chức rèn luyện 12 điều y đức cho cán bộ viên chức trong ngành. Thực hiện lồng ghép các chương trình chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình năm 2011 và các chương trình mục tiêu y tế quốc gia. Đánh giá kết quả thực hiện chuẩn quốc gia về y tế đối với trạm xá Hồng Nam, Nam Tuấn và Đức Long. Mở các lớp tập huấn nghiệp vụ mạng lưới y tế thôn bản. Duy trì đều đặn công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm.

2.8. Lao động thương binh và xã hội

Phấn đấu giải quyết dứt điểm hồ sơ đối tượng có công còn tồn theo chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về Pháp lệnh ưu đãi người có công. Nắm chắc danh sách các đối tượng khuyết tật. Khảo sát nhu cầu sử dụng lao động đối với các doanh nghiệp và thường xuyên đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện tốt chế độ đối với người lao động. Làm tốt công tác xoá đói giảm nghèo. Vận động toàn dân và các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ các loại quỹ.

2.9. Giáo dục và Đào tạo

Tiếp tục tổ chức dạy và học đối với các lớp xoá mù chữ. Mở các lớp năng khiếu dịp hè. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho ngày khai giảng năm học mới, phấn đấu số trẻ huy động đến trường đạt 100%. Bổ sung ổn định biên chế giáo viên cho các trường. Phát động phong trào thi đua sôi nổi trong toàn ngành về dạy tốt, học tốt.

2.10. Nội vụ

- Kiện toàn củng cố các đơn vị phòng ban sau bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ.

- Tiếp tục thẩm định hồ sơ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ còn tồn và cấp đổi hiện vật Huân, Huy chương cho đối tượng.

- Tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn vùng trọng điểm có các hoạt động tôn giáo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính.

- Phát động phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trên toàn huyện.

2.11. Tư pháp - Thi hành án dân sự

- Đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật hỗ trợ pháp lý. Tiếp nhận giải quyết tốt các trường hợp xin thay đổi hộ tịch, cải chính ngày, tháng, năm sinh. Tổng hợp kết quả đăng ký hộ tịch năm 2011. Kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ tư pháp và thẩm định đánh giá nghị quyết của một số đơn vị và Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn theo thẩm quyền, kế hoạch.

- Thực hiện thẩm tra xác minh phân loại án và tổ chức thi hành án dân sự tại cơ sở.

2.12. Thanh tra, tiếp dân

Duy trì lịch tiếp dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp kéo dài.

Hoàn thành kế hoạch thanh tra kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống tham nhũng, từng bước nâng cao trách nhiệm giải quyết công việc của các cấp, các ngành.

2.13. An ninh - Quốc phòng

Tiếp tục mở các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh huấn luyện quân sự cho các đối tượng. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt quy chế phối hợp theo Quyết định số 107/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; nắm chắc tình hình địa bàn, đặc biệt vùng có hoạt động tôn giáo; xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Tiếp tục mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09/NQ - CP và chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, đề án "3 giảm" đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao cho Ủy ban nhân dân huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân huyện theo quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực sau bảy ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân huyện Hoà An khoá XVIII, kỳ họp thứ 2 thông qua./.

CHỦ TỊCH

Hoàng Neng

